



คำสั่งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ 3 /2553

เรื่อง การมอบหมายภารกิจ

เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงาน ของศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 123/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (เป็นการภายใน) และหนังสือสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ที่ E สพบ 1370/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในกรมชลประทาน นั้น

จึงขอมอบหมายภารกิจแก่บุคลากร ของศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ รับผิดชอบ การคุมงบประมาณ ทำสมุดคุมประมาณการ การจัดทำประมาณการ การลงนามตรวจสอบประมาณการ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสาร Specification การควบคุมงานก่อสร้างในสนาม หรือ
2. นายธีระเจษฎ์ ชยเจตน์ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและพัฒนากาการบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบ การคุมงบประมาณ ทำสมุดคุมประมาณการ การจัดทำประมาณการ การลงนามตรวจสอบประมาณการ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสาร Specification การควบคุมงานก่อสร้างในสนาม
3. นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล รับผิดชอบ การจัดทำประมาณการ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างในสนาม (ตามที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายเป็นกรณี)

ภารกิจ/...

ภารกิจนอกเหนือจากนี้ จะได้มีคำสั่งจาก ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการและประสานการพัฒนา  
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นรายกรณีไป อนึ่ง การดำเนินการต่างๆ ให้อยู่ภายใต้การให้  
คำปรึกษาของ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มขยายผล และ หัวหน้ากลุ่มบริหาร โดยปฏิบัติตาม  
วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ของศูนย์อำนาจการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ  
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553



(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการและประสาน  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ